

ด่วนที่สุด
ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕
ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ



ด้วยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหาหมอกพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ที่มีห้วงความกดอากาศสูง สภาพอากาศปิด และเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งส่งผลต่อการหมุนเวียนและการกระจายตัวของอากาศทำให้มลพิษจากฝุ่นละอองเกิดการสะสมในอากาศปกคลุมพื้นที่ต่างๆ โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้ วัชพืช และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเกษตร ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะพื้นที่สองข้างทาง รวมทั้งการเผาขยะและเศษกิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน

๒. ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงดการเผาทุกชนิด และสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์และสนับสนุนเกษตรกรในการจัดการเศษวัสดุการเกษตร อาทิ ตอซังข้าว ตอซังข้าวโพด และซากวัชพืชฤดูแล้ง โดยการไถกลับ การใช้สารถี่ย่อยสลาย หรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม

๓. ให้จัดทำ infographic เกี่ยวกับการรณรงค์งดการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร สัปดาห์ละ ๒ ภาพ และส่งไปยังช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง

๔. หากเกิดการเผาทุกชนิด ขอให้ประสานสถานีตำรวจภูธรท้องที่ เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอย่างจริงจัง



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๒๕ ๖๖๐๘

<input type="checkbox"/> งบประมาณทั่วไป	<input type="checkbox"/> งบประมาณมาตรฐาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบส่งเสริมฯ	<input type="checkbox"/> งบประมาณกฎหมาย
<input type="checkbox"/> งบการเงินฯ	<input checked="" type="checkbox"/> งบฯ ๒๕๖๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ ๕๖๔
วันที่ ๒๕ มค ๒๕๖๓
เวลา



ด่วนที่สุด
ที่ นม ๐๐๑๔.๓/ว ๕๗/๑ ๕

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาศาลไทย นม ๓๐๑๐๐

กลุ่มงานส่งเสริมฯ
รับที่ ๖๓
วันที่ ๒๕ มค ๒๕๖๓
เวลา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายกองกำกับการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรี นครนครราชสีมา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

ด้วยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหาหมอกพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเดือน ธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ที่มีห้วงความกดอากาศสูง สภาพอากาศปิด และเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลต่อการหมุนเวียนและการกระจายตัวของอากาศทำให้มลพิษจากฝุ่นละอองเกิดการสะสมในอากาศปกคลุมพื้นที่ต่างๆ โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้ วัชพืช และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตร ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง รวมทั้งการเผาขยะและเศษกิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน
๒. ให้ทุกอำเภอรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ต่อที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงดการเผาทุกชนิด และสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์และสนับสนุนเกษตรกรในการจัดการเศษวัสดุการเกษตร อาทิ ตอซังข้าว ตอซังข้าวโพด และซากวัชพืชฤดูแล้ง โดยการไถกลบ การใช้สารถยนต์สลาย หรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม

/๓. ให้ทุก...

๓. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ Infographic เกี่ยวกับการรณรงค์งดการเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่
การเกษตร สัปดาห์ละ ๒ ภาพ แล้วส่งไปยังช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง

๔. หากเกิดเหตุการณ์เผาทุกชนิด ขอให้อำเภอประสานสถานีตำรวจภูธรท้องถิ่น เพื่อสืบสวน
หาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอย่างจริงจัง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีเชิร จันทรไฉย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๔๔๓๕-๓๘๘๕

โทรสาร ๐-๔๔๓๕-๓๘๘๗